

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๗๐๙ /๒๕๕๖

เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีร้องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ยัดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดและยกยอกทรัพย์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำร้องที่ ๑๗๘/๒๕๕๖ ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยัดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดและยกยอกทรัพย์ของผู้ร้อง จึงขอให้ตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า ในประเด็นที่ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้องด้วยการยัดเยียดข้อกล่าวหาในคดีอาญานั้น เป็นประเด็นเดียวกันกับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ต้องตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่อาจใช้อำนาจในการตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ หากผู้ร้องเห็นว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ก็สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ นอกจากนี้ สำหรับข้อร้องเรียนของผู้ร้องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติกรรมในการยกยอกทรัพย์สินของผู้ร้อง (เงินสดจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท) ไปเป็นของส่วนตนนั้น ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานที่จะสามารถนำมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องได้

อย่างไรก็ตาม กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำบัตร ATM ของผู้ร้องไปกดเงินสดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ออกมาจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวลงบันทึกเป็นของกลางในคดี แล้วเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๗ ยึดทรัพย์สินของผู้ร้องดังกล่าวไว้ชั่วคราว ซึ่งเห็นว่าวิธีการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำบัตร ATM ไปกดเงินสดออกมาแทนการอายัดบัญชีเงินฝาก เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนกล่าวหาและตั้งข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีพฤติกรรมในการยกยอกทรัพย์สินของผู้ต้องหาลักษณะเดียวกับคำร้องนี้ได้อีกในอนาคต นั้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบที่จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้

ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันพิจารณากำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในกรณีที่จะต้องยึดหรืออายัดเงินจากบัญชีธนาคารที่มีบัตรกดเงินสด (ATM) ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความรัดกุมต่อไป